



Weekly Review

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ปีที่ 4 ฉบับที่ 166 ประจำวันที่ 7 กันยายน 2558

ช่วงวันที่ 31 สิงหาคม - 4 กันยายน 2558

ภาวะเศรษฐกิจสำคัญในรอบสัปดาห์

- เงินเฟ้อ ส.ค. ติดลบต่อเนื่องเดือนที่ 8 ล้นยังไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝืด เตรียมปรับเป้าเงินเฟ้อทั้งปีใหม่
- ศูนย์พยากรณ์ฯ เผยครัวเรือนไทยมีหนี้ในระบบสูงสุดรอบ 10 ปี เหตุเศรษฐกิจแย่อย่างเห็นได้ชัด
- เอกชนไทยกังวลยอดส่งออกข้าว หลังค่าเงินอินเดียนเดีย-เวียดนาม อ่อนค่าลงมากกว่าไทย
- กรม. เปิดมาตรการรัฐกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นวงเงิน 1.3 แสนล้าน

กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงอัตราเงินเฟ้อทั่วไปเดือนสิงหาคม 2558 อยู่ที่ระดับ 106.33 ลดลงร้อยละ 1.19 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และลดลงร้อยละ 0.23 จากเดือนก่อนหน้า เป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 8 นับจากเดือนมกราคม 2558 เป็นต้นมา ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย 8 เดือน (มกราคม-สิงหาคม) ปรับตัวลดลงร้อยละ 0.89 โดยการปรับตัวลดลงของอัตราเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคมเนื่องจากราคาน้ำมันเป็นปัจจัยหลักที่เป็นตัวจุดให้เงินเฟ้อลดลง เนื่องจากระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลงถึงร้อยละ 24.72 ส่งผลให้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับน้ำมันและสินค้าอื่นๆ ที่มีต้นทุนจากน้ำมันลดลงต่อเนื่อง ขณะที่สินค้าทั่วไปส่วนใหญ่มีราคาทรงตัว มันใจยังไม่เข้าสู่ภาวะเงินฝืด ยืนยันเงินเฟ้อที่ติดลบมาตลอดในช่วงนี้เป็นเพราะราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงพาณิชย์อยู่ระหว่างการประเมินประมาณการเงินเฟ้อทั้งปีอีกครั้ง เพราะเงินเฟ้อเดิมที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 0.6-1.3 โดยอยู่ภายใต้สมมติฐานการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ร้อยละ 3-4 ราคาน้ำมันดิบดูไบ 50-60 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล และอัตราแลกเปลี่ยน 32-34 บาทต่อเหรียญสหรัฐ แต่ขณะนี้สมมติฐานมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมคาดว่าประมาณการเงินเฟ้ออาจจะติดลบซึ่งจะเป็นการติดลบครั้งแรกในรอบ 6 ปี นับตั้งแต่ปี 2552 ที่อัตราเงินเฟ้อติดลบร้อยละ 0.9

ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย แกลงสถานภาพหนี้ภาคครัวเรือนไทยปีนี้ว่าปัจจุบันมีครัวเรือนไทยที่มีหนี้สินร้อยละ 80.2 โดยครัวเรือนที่มีหนี้เป็นหนี้ในระบบร้อยละ 48.7 หนี้ในระบบร้อยละ 51.3 และครัวเรือนมีปัญหาในการชำระหนี้มีกว่าร้อยละ 87.8 อย่างไรก็ตามสัดส่วนครัวเรือนที่มีหนี้เกินกว่าหนี้ในระบบและมีปัญหาชำระหนี้สูงสุดในรอบ 10 ปี หรือสูงสุดตั้งแต่ที่เคยทำสำรวจมาตั้งแต่ปี 2549 สาเหตุจากรายได้ลดลง ค่าครองชีพสูงขึ้น ภัยแล้ง ไข้หวัดคร่าชีวิตมาก โดยจำนวนหนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือนอยู่ที่ 2.48 แสนบาท ซึ่งขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อเนื่องมา 3 ปี เนื่องจากเศรษฐกิจแย่ส่งผลให้ครัวเรือนเปราะบางด้านรายได้ นอกจากนี้คนมีรายได้น้อยมีแนวโน้มก่อหนี้ในระบบมากขึ้น และมีการกู้เงินจากโรงรับจำนำ ญาติพี่น้อง นายทุนเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ แต่หนี้ในระบบไม่มีการเปลี่ยนแปลงเท่าใดนักเพราะไม่สามารถกู้ในระบบได้แล้ว

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยสรุปสถานการณ์ส่งออกข้าวในช่วง 7 เดือนแรก ของปี 2558 (มกราคม-กรกฎาคม) พบว่ามีปริมาณ 5,192,874 ตัน มูลค่า 83,753 ล้านบาท (2,567 ล้านเหรียญสหรัฐ) โดยปริมาณส่งออกลดลงร้อยละ 7.6 และมูลค่าส่งออกลดลงร้อยละ 7.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2557 ที่มีการส่งออกปริมาณ 5,621,051 ตัน มูลค่า 90,847 ล้านบาท (2,818 ล้านเหรียญสหรัฐ) อย่างไรก็ตามแม้ในช่วงที่ผ่านมาค่าเงินบาทมีทิศทางอ่อนค่าลง ส่งผลให้ราคาข้าวส่งออกของไทยปรับลดลงช่วยให้ข้าวไทยสามารถแข่งขันในตลาดได้ดีขึ้น ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวค่าเงินของหลายประเทศก็มีทิศทางอ่อนค่าลงด้วยเช่นกัน ส่งผลให้ราคาข้าวของประเทศคู่แข่งที่สำคัญทั้งเวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน ต่างปรับลดลงอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าไทย ซึ่งอาจส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันและการส่งออกข้าวไทยในระยะต่อไป

คณะรัฐมนตรีไฟเขียวมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นวงเงิน 1.3 แสนล้านบาท แก้ปัญหาสินค้าราคาแพง ดันราคาสินค้าเกษตร ไขวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาสินค้าเอสเอ็มอี-โอท็อป พร้อมเดินทางต่อเศรษฐกิจดิจิทัล ด้านกระทรวงการคลังจัดหนักปลุกเศรษฐกิจพื้นฐิพ โดยเพิ่มเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยกองทุนหมู่บ้านเป็น 6 หมื่นล้าน เร่งรัดเบิกจ่ายกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก สร้าง



งานสร้างรายได้ในท้องถิ่นหวังอุ้มรากหญ้า ด้านกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมจับมือ สสว. อัดฉีดสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูกิจการ 100,000 ล้านบาท ตั้งกองทุนพลิกฟื้นเอสเอ็มอี 1,000 ล้านบาท และกองทุนสตาร์ทอัพนักรบเอสเอ็มอี 1,500 ล้านบาท หากมาตรการดังกล่าวสามารถอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบได้ตามแผนจริงในช่วงต้นไตรมาส 4 น่าจะเป็นสัญญาณที่ดีสำหรับเศรษฐกิจไทย เนื่องจากเป็นมาตรการที่จะส่งเสริมทั้งในส่วนของภาคธุรกิจ และกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามภาครัฐจะต้องมีมาตรการที่ดีในการตรวจสอบการใช้งบประมาณว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับวัตถุประสงค์หรือไม่เพียงใดเพื่อให้เม็ดเงินดังกล่าวสามารถเข้าไปมีส่วนในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างแท้จริง

เศรษฐกิจโลกรอบสัปดาห์

- IMF ระบุเศรษฐกิจโลกเผชิญความเสี่ยงมากขึ้น
- ECB คงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับเดิม และปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจยูโรโซน พร้อมเพิ่ม QE หากจำเป็น
- ความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจยูโรโซน เดือน ส.ค. 58 ปรับตัวสูงสุดในรอบ 4 ปี
- ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตจีน ส.ค. อยู่ที่ระดับ 49.7 ต่ำสุดรอบ 3 ปี
- ราคาน้ำมันปรับตัวเพิ่มขึ้น จากตลาดหุ้น wall street และแรงซื้อขายของนักลงทุน

เศรษฐกิจโลกในสัปดาห์นี้ยังคงชะลอตัวและมีความเสี่ยงขาลงมากขึ้น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ระบุว่าเศรษฐกิจโลกเผชิญความเสี่ยงขาลงมากขึ้น โดยมีปัจจัยเสี่ยงทั้งจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้น การอ่อนค่าของค่าเงินประเทศตลาดเกิดใหม่ และราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลงซึ่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ขณะที่ยูโรโซนที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 0.05 ต่อไป พร้อมกับทำการปรับลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวของเศรษฐกิจยูโรโซนในปีที่ลงมาอยู่ที่ร้อยละ 1.4 จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 1.5 นอกจากนี้ ECB ประกาศว่าพร้อมที่จะเพิ่มการอัดฉีดเงิน (QE) เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพื่อกระตุ้นเงินเพื่อให้ฟื้นตัวจากระดับต่ำไปสู่ระดับเป้าหมาย (ร้อยละ 2) ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ (Economic Confidence Index) ของยูโรโซนในเดือนสิงหาคม 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 104.2 จากระดับ 104.0 ในเดือนกรกฎาคม 2558 ถือเป็นระดับสูงสุดในรอบ 4 ปี ด้านเศรษฐกิจจีนดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของจีนในเดือนสิงหาคม 2558 ปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ระดับ 49.7 จากระดับ 50.0 ในเดือนกรกฎาคม 2558 ถือเป็นการหดตัวลงมากที่สุดในรอบ 3 ปี ซึ่งสร้างความกังวลต่อเศรษฐกิจจีน ประกอบกับจีนเริ่มใช้มาตรการลดค่าเงินมากขึ้นซึ่งส่งผลให้ตลาดการเงินของจีนและทั่วโลกมีความผันผวน

สำหรับราคาน้ำมันในสัปดาห์นี้ปรับเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยมีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 47.94 เหรียญสหรัฐฯ ต่อบาร์เรล จากตลาดหุ้น wall street ที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงแรงซื้อขายของนักลงทุนบางส่วนที่กลับเข้ามาในตลาดเพื่อเก็งกำไร

ประเด็นที่น่าจับตามองในสัปดาห์นี้ (7-11 กันยายน 2558)

- ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐฯ